



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.อบต., ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๘.๑/ว ๗๓๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้แจ้งว่า ด้วย ก.อบต., ก.ท. และ ก.จ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมหรือมีข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

๑. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างเสพยาเสพติด ถือว่าเป็นผู้ผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไปฯ

๒. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างติดยาเสพติด ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ ตามมาตรฐานทั่วไปฯ

๓. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างผลิตหรือค้ายาเสพติด ให้ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ดำเนินคดีอาญา รวมทั้งการยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ควบคู่กัน

๔. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างเกี่ยวข้องอย่างอื่น เช่น เป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอีกด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฐกมลพัชร ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่ นม ๘๙๒๐๑/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ทุกท่าน

พร้อมนี้ ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มาเพื่อทุกท่านทราบ และลงนามรับทราบประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

(นายฐกมลพัชร ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



ที่ มท 0809.1/ว 733

สำนักงาน ก.อบต., ก.ท. และ ก.จ.
ถนนราชสิมา เขตคูสิต กทม. 10300

12 พฤษภาคม 2546

เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

เรียน ประธาน ก.อบต. จังหวัด, ก.ท.จ., ก.จ.จ. ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) ที่ 5/2546 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2546 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย ก.อบต., ก.ท. และ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546 ครั้งที่
3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546 ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง
ปฏิบัติการรณีกงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมหรือมีข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยให้แจ้งองค์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างเสพยาเสพติด ถือว่าเป็นผู้มีคตินัยฐานประพฤดิชั่วอย่าง
ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐาน
ทั่วไปฯ
2. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างติดยาเสพติด ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ ตามมาตรฐานทั่วไปฯ
3. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างผลิตหรือค้ายาเสพติด ให้ถือเป็นผู้ประพฤดิชั่ว
อย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องตั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ดำเนินคดีอาญา รวมทั้งการยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
ควบคู่กัน
4. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างเกี่ยวข้องอย่างอื่น เช่น เป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ
ส่งเสริม ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2542 โดยให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอีกด้วย

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุมพร พลรักษ์)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขาธิการ ก.อบต., ก.ท. และ ก.จ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
โทร 0-2241-9051-2, 55-56 ต่อ 13